



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 15 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 และมีข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 32 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 59 โครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวน ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัด สำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการวิจัย มานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) โครงการวิจัยตรงตามโจทย์และเป้าหมายตามที่ บพท. กำหนด 2) ความชัดเจนของผู้ใช้งานหลัก (Key User) และการยกระดับกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่และนิเวศของเมืองแห่งการเรียนรู้ อาทิ กลไกการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) กลไกการจัดการพื้นที่การเรียนรู้ กลไกการสร้างแบรนด์เมือง (City Branding) และกลไกการจัดการนิเวศระดับเมือง 3) ผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้าง 4) ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) รวมถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ 5) ศักยภาพของนักวิจัยที่จะดำเนินการในพื้นที่โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญา รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียด และกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา โดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
 กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด
1	4805350	การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์เมืองโคราชจีโอพาร์ค	ผศ.ดร.วรฤทธิ กอปรสิริพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2	4805412	ปัตตานี: โมเดลเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กยากจนหัวใจบอบบางเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน	นายอัปดุลฆอนี เจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	4805469	การพัฒนากลไกและส่งเสริมบทบาทของชุมชนเพื่อสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่แบบมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย สู่การพัฒนาจอมพลเมืองนำอยู่	ดร.ภฤศดี สุขพ่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4	4805474	การสร้างกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของเทศบาลเมืองระนอง	ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5	4805494	การยกระดับศักยภาพของซิงกอร่าเมืองแห่งการเรียนรู้ : เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.ปภรณ์ ลิ้มโยธิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6	4805499	การเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์เมืองบนฐานพหุวัฒนธรรมมลายูเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนเทศบาลเมืองตะลุมบอน จังหวัดปัตตานีสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผศ.อัปดุลยัลลาเต๊ะ สาและ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
7	4805535	นิเวศการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่เพื่อยกระดับสู่เมืองการเรียนรู้ของ UNESCO	ผศ.วงกต วงศ์อภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8	4805599	ตรัง ดั่ง เค้น: เมืองเรียนรู้อิสระเสรีบนทุนทางวัฒนธรรมจีน	รศ.ดร.ภฤติยา ดวงมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9	4805624	สุโขทัย-ลก เพื่อยกระดับกลไกและสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยภายใต้แนวทางพหุวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	นายศรัณ เนียน้อย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10	4805625	โครงการยกระดับการบูรณาการระบบนิเวศเชิงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรมเพื่อขยายผลชุดความรู้ กิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้สู่การเป็นเมืองเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับ Satun UNESCO Global Geopark Learning City	ผศ.กรรณา เคลือบมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11	4805630	ทะเลสาบสงขลา นิเวศสามน้ำการเรียนรู้ พัฒนาด้วยกลไกเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน	ผศ.ดร.จินตนา กลิ่นนันท มหาวิทยาลัยทักษิณ
12	4805662	ฉะเชิงเทราเมืองสร้างสุข : ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ภายใต้บริบทการสร้างเมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์	ผศ.นครชิต มาระโกชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13	4805680	การยกระดับและขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก	นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด
14	4805519	การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ทางการออกแบบเพื่อทุกคนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี: การศึกษาพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ	ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	4805705	การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดและภาคีเครือข่ายสตรี	รศ.ดร.ราณี อิลิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
16	4805719	การพัฒนาภาคีการขับเคลื่อนเมืองปากพลีเพื่อยกระดับนิเวศการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม “ปากพลี วิถีชาวไทยพวน” ตามแนวทางเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก	ดร.สมเสมอ ทักซิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17	4805723	การขับเคลื่อนฐานทุนขานกรุงเทพ-ตะวันออกเมืองแห่งการเรียนรู้ มีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง พื้นที่รับน้ำ-รักษน้ำชุมชนขานเมืองแห่งความมีชีวิตชีวา	รศ.ดร.พัสดราภรณ์ ทิพย์โสธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18	4805734	การพัฒนาเมืองมุกดาหารด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองแห่งการเรียนรู้	นายศศิพงษ์ จันทรสาขา สมาคมเครือข่ายมุกดาหารเมืองสามธรรม
19	4805741	ทุนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตากใบเพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน	ผศ.ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
20	4805748	ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต : การขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติบนฐานคิดความร่วมมือระดับพื้นที่	ผศ.ดร.วรงค์ไชยฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21	4805757	การพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22	4805765	ยกระดับและขับเคลื่อนอรัญญประเทศให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ดร.สุรุฒิ วิจารณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น